

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ถ้าลูกให้คุณค่าแก่ชีพบบา ก็จงเฝ้าทำตามศรั้มห์ของท่านต่อไป การทำตามศรั้มห์หมายถึงการให้ความเคารพนับถือผู้เป็นพ่อ
- คำถาม:** : ลูกๆ เป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่ออย่างไร?
- คำตอบ:** : การทำให้พ่อผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดเป็นลูกของลูก การทำให้พ่อเป็นทายาทของลูก และการอุทิศตนต่อท่านด้วยร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สมบัติของลูกคือความมหัสศรรมย์ของลูกๆ ผู้ที่ทำให้พระเจ้าเป็นทายาทของพวกเขาได้ประกาศสิทธิในมรดกสำหรับ 21 ชาติเกิด
- คำถาม:** ศาลจะพิจารณาคดีกับลูกคนไหน?
- คำตอบ:** ศาลจะพิจารณาคดีกับผู้ที่คิดนำสิ่งที่พวกเขาให้ท่านไปแล้วกลับคืนและผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายในงานรับใช้อันเนื่องมาจากอิทธิพลของมายา

โอม ซานติ พ่อที่พิเศษสุดทางจิตวิญญาณ ผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์ นั่นคือ ผู้อยู่อาศัยของดินแดนที่ไกลโพ้น ผู้ซึ่งเรียกว่าพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดหนึ่งหนึ่งและอธิบายแก่ลูกๆ ที่พิเศษสุดของท่าน ท่านมาจากดินแดนห่างไกลมากและสอนลูกผ่านร่างกายนี้ ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจะมีโยคะกับผู้ที่สอนพวกเขาโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องพูดกับพวกเขา: โอ้ ลูกๆ มีโยคะกับครูของลูก หรือจดจำเขา ไม่เลย ที่นี้พ่อพูดว่า โอ้ ลูกทางจิต! ผู้เดียวนี้คือพ่อ ครู และกูรูของลูก จงมีโยคะกับท่าน นั่นคือจดจำพ่อ ผู้เดียวนี้คือบาบ่าที่พิเศษสุด ผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ลูกลืมท่านช้าแล้วช้าแล้ว และเหตุนี้เองจึงต้องบอกลูก ด้วยการจดจำระลึกถึงผู้เดียวที่สอนลูก บาบ่าของลูกจะถูกเผาไป ไม่ใช่กฎสำหรับครูที่จะพูดว่า มองมาที่ฉัน มีคุณประโยชน์อย่างมากในสิ่งนั้น พ่อพูดว่า เพียงแต่จดจำพ่อ ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาบ่าของลูกจะถูกตัดออกไป สิ่งนี้เรียกว่าการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ขณะนี้พ่อที่พิเศษสุดทางจิตกำลังมองดูลูกๆ ลูกๆ ก็พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณเช่นกันและกำลังจดจำพ่อที่พิเศษสุดผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ลูกเข้ามาในร่างกายช้าแล้วช้าแล้ว ตลอดทั้งวงจรพ่อไม่ได้เข้ามาในร่างกาย ในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่พ่อมาจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อมาสอนลูกๆ ให้จำสิ่งนี้อย่างดีมา: บาบ่า คือ พ่อ ครู และสัจกูรูของเรา ท่านคือผู้เดียวที่ปราศจากภาพลักษณ์ ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง ดังนั้น ท่านเข้ามาได้อย่างไร? ท่านพูดว่า ฉันต้องมารับการคำจุนของวัตถุธาตุ การคำจุนของปาก ฉันปราศจากภาพลักษณ์ ลูกทั้งหมดเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ พ่อต้องการพาหนะอย่างแน่นอน ท่านจะไม่มาในรถม้า พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในร่างกายนี้ ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอันดับสุดท้าย ผู้ที่สโตประธานกลายเป็นตโมประธาน ดังนั้นพ่อสอนพวกเขาเพื่อที่จะทำให้พวกเขาสโตประธานอีกครั้ง ท่านอธิบายว่าเป็นลูกๆ ที่ต้องการเอาชนะกิเลสทั้งห้าในอาณาจักรของราวันนี้ และกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ลูกๆ จดจำว่าพ่อที่ปราศจากภาพลักษณ์กำลังสอนลูก หากลูกไม่จดจำพ่อบาบ่าของลูกจะถูกเผาไปได้อย่างไร? เวลาที่ลูกเพียงได้ยินสิ่งเหล่านี้เท่านั้นในยุคบรรจบพบกัน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในเวลานี้จะช้าร่อยหลังจากหนึ่งวงจร นี่คือการอธิบายที่ดีเช่นนั้น จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งนี้ นี่ไม่ใช่ชุมนุมทางจิตของผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนา ลูกเรียกผู้เดียวนี้ว่าเป็นพ่อของลูกและเป็นลูกของลูก ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อของลูกและเป็นลูกของลูกด้วยเช่นกัน เราให้มรดกของทุกสิ่งที่เรามีแก่ลูกผู้นี้(ชีวา) และประกาศสิทธิในมรดกของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิดจากพ่อ เรามอบขยะทั้งหมดให้แก่พ่อและประกาศสิทธิในอำนาจปกครองโลกจากท่าน ลูกพูดว่า บาบ่า ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเราพูดว่า เมื่อท่านมาเราจะอุทิศตนเองแก่ท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์สมบัติ พ่อทางร่างกายก็อุทิศตัวเขาเองให้แก่ลูกๆ ของเขาเช่นกัน ดังนั้นที่นี้ลูกได้พบพ่อผู้ปราศจากภาพลักษณ์แล้ว จงจดจำท่านและบาบ่าของลูกจะถูกเผาไปและลูกจะกลับบ้าน นี่เป็นการเดินทางที่ยาวนาน ดูที่พ่อเข้ามาในอาณาจักรเก่าแก่ของราวัน ท่านพูดว่า ไม่ได้อยู่ในโชคของฉันที่จะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ พ่อมาเปลี่ยนผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์อย่างไร? พ่อต้องเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรให้คุณค่าต่อครูเช่นนี้เช่นกัน มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะให้คุณค่าแก่ท่านอย่างไร นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในละครเช่นกัน ทั้งหมดจำเป็นต้องมีตามลำดับกันไปในอาณาจักร ดังนั้นทุกประเภทจึงถูกสร้างขึ้นที่นี้ สภาพของผู้ที่จะได้รับสถานภาพที่ต่ำคือพวกเขาจะไม่ศึกษาเล่าเรียนหรืออยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ ผู้เดียวนี้คือพ่อที่พิเศษสุด ผู้ที่ปราศจากภาพลักษณ์ แม้กระทั่งกิจกรรมของท่านก็เป็นทางจิต ไม่มีใครสามารถได้รับบทบาทของท่าน พ่อนี้มาและสอนการศึกษาที่สูงส่งเช่นนี้แก่ลูก! ดังนั้นลูกก็ต้องให้คุณค่าแก่ท่านเช่นกัน ลูกควรทำตามศรั้มห์ของท่าน อย่างไรก็ตามมายาก็ทำให้ลูกลืมช้าแล้วช้าแล้ว มายามีพลังอย่างมากที่เธอแม้กระทั่งทำให้ลูกที่ดีล้มลง พ่อ

ทำให้ลูกมั่งคั่งอย่างมาก แต่มายาลกหนังสือศีรษะของลูกโดยสิ้นเชิง หากลูกต้องการได้รับความปลอดภัยจากมายา ลูกต้องจดจำพ่ออย่างแน่นอน มีลูกที่ดีมากที่เป็นของพ่อและแล้วก็ยังเป็นของมายา อย่าได้ถามเลย! พวกเขากลายเป็นคนทรยศที่แข็งแกร่งมาก มายาคว่าจับมูกของพวกเขอย่างสมบูรณ์ มีคำพูดว่า “ระเซ็กินซัง” อย่างไรก็ตามไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก ลูกบางคนเข้าใจ แต่ก็ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ บางคนก็ไม่สามารถชิมชั๊บอะไรได้เลย นี่เป็นการศึกษาที่สูงส่งมากที่พวกเขาไม่สามารถชิมชั๊บได้ พ่อพูดว่าพวกเขาไม่มีโชคแห่งอาณาจักร บางคนก็เป็นดอกอ้อ และบางคนก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม นี่คือสวนที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ในอาณาจักร ลูกจะพบสาวใช้และคนรับใช้ด้วยเช่นกัน ลูกจะพบสาวใช้และคนรับใช้ในวิธีอื่นได้อย่างไร? อาณาจักรลูกสร้างขึ้นที่นี่ ลูกจะพบทุกประเภท: สาวใช้ คนรับใช้ สัปเหร่อ ฯลฯ อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น นี่เป็นความอัศจรรย์! พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งอย่างมาก! ดังนั้น ในขณะที่จดจำระลึกถึงพ่อเช่นนี้ หน้าตาแห่งความรักควรจะไหลริน ลูกกำลังกลายเป็นลูกปัดของลูกประจำ ลูกพูดว่า บาบาท่านนั้นพิเศษสุด! ดูซิว่าท่านมาและสอนเราที่ไม่บริสุทธิ์ เพื่อให้เราบริสุทธิ์อย่างไร แม้ว่าผู้คนจะกราบไหว้บูชาชีวิตในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าท่านเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเฝ้าแต่ร้องเรียกหา: “โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! มาและทำให้เราเป็นเทพที่สวยงาม” พ่อเชื่อฟังคำสั่งของลูกๆ และเมื่อท่านมา ท่านพูดว่า ลูกๆ กลับมาบริสุทธิ์! มีความป็นป่วนเพราะสิ่งนี้ พ่อช่างน่าอัศจรรย์ ท่านพูดกับลูกๆ ว่า: จดจำฉันและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป! พ่อรู้ว่าท่านกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เป็นดวงวิญญาณที่ทำการกระทำที่เต็มไปด้วยบาป เป็นดวงวิญญาณที่ต่อมามีประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานด้วยร่างกาย จะมีการตั้งศาลพิพากษาสำหรับลูก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกที่มีค่าควรแก่การทำงานรับใช้และผู้ที่ถูกกลายเป็นผู้ทรยศ พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามายาลูกไปอย่างไร “بابา ฉันพ่ายแพ้ ฉันทำให้ใบหน้าของฉันสกปรก...เวลานี้ให้อภัยแก่ฉัน!” ลูกตกลงมาและเวลานี้เป็นของมายา ดังนั้นจะสามารถมีการให้อภัยได้อย่างไร? และแล้วดวงวิญญาณเหล่านั้นต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก มีหลายคนพ่ายแพ้ต่อมายา พ่อพูดว่า หลังจากที่ให้ทานแก่พ่อที่นี้ อย่าได้น่ากลับไป มิฉะนั้นทุกสิ่งจะจบสิ้น มีตัวอย่างของฮารีจันตรา หลังจากที่ให้ทานแล้วลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก หากลูกกลับมาไปจะมีการลงโทษหนึ่งร้อยเท่า และแล้วจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ ลูกๆ รู้ว่าอาณาจักรกำลังก่อตั้งขึ้น ผู้อื่นทั้งหมดที่ก่อตั้งศาสนาไม่มีอาณาจักรในตอนเริ่มต้น อาณาจักรสามารถดำรงอยู่ได้เมื่อมีเพียงห้าถึงหกล้านคน และจากนั้นก็มีการเพิ่มจำนวนมาก ในตอนเริ่มต้นมีเพียงหนึ่งหรือสองลงมาและจากการเจริญเติบโตก็เกิดขึ้น ลูกรู้ว่าพระคริสต์จะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผู้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็จะมาอยู่ในอันดับสุดท้ายอย่างแน่นอนในรูปแบบของขอทาน ชาวคริสเตียนจะพูดกันว่าพระคริสต์อยู่ที่ไหนสักแห่งในเวลานี้ในรูปแบบของขอทาน เป็นที่เข้าใจว่าเขาต้องกลับมาเกิดใหม่ ทุกคนต้องกลับมาต่อโมประธานอย่างแน่นอน ในเวลานี้ทั้งโลกต่อโมประธานและอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมทั้งหมดโลกเก่านี้กำลังจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ชาวคริสเตียนก็พูดด้วยว่า 3000 ปีก่อนพระคริสต์เคยมีสวรรค์ และสิ่งนั้นจะคงอยู่อีกครั้งอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามใครจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด? พ่อพูดว่า ลูกๆ ยังไม่มีสภาพนั้น พวกเขาเขียนและพูดซ้ำๆ ว่า “ฉันไม่สามารถอยู่ในโยคะได้” บาบา เข้าใจได้จากกิจกรรมของลูกๆ พวกเขาแล้วแม้กระทั่งจะให้ชาวกับบบา พ่อรักลูกๆ อย่างมาก ท่านเคารพลูกด้วยความรัก แต่ลูกๆ มีความหยิ่งโส มายาทำให้แม้ลูกที่ดีมากลิม บาบาสสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ท่านพูดว่า พ่อเต็มไปด้วยความรู้ จานิจานันฮาร์ (ผู้รู้ทุกสิ่ง) ไม่ได้หมายความว่าพ่อรู้สิ่งที่อยู่ภายในแต่ละคน พ่อมาที่นี้เพื่อสอนลูกหรือมาอ่านใจลูก? พ่อไม่ได้มาอ่านใจใครเลย แม้ผู้ที่มีตัวตนนี้ก็ไม่ได้อ่านใจผู้ใด ท่านต้องลิมทุกสิ่ง แล้วท่านจะอ่านอะไร? ลูกมาที่นี้เพื่อศึกษาเล่าเรียน หนทางความเลื่อมใสศรัทธาแยกต่างหาก จะต้องเกิดผลสำหรับการตกต่ำ เป็นเพียงด้วยสิ่งเหล่านี้ที่ลูกตกต่ำ การละเล่นนี้ลูกกำหนดไว้แล้ว โดยการอ่านคัมภีร์ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและการลงมาลูกกลับมาต่อโมประธาน ลูกไม่ต้องการอยู่ในโลกที่สกปรกนี้อีกเลย หลังจากยุคเหล็กก็จะมียุคทอง ขณะนี้คือยุคบรรจบพบกัน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องมีการชิมชั๊บ เพียงพ่อเท่านั้นที่ต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ ที่เหลือทั้งหมดในโลกมีก๊อดเรจล๊อคสติปัญญาของพวกเขา ลูกเข้าใจว่าผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งเวลานี้ได้กลายเป็นผู้ที่มีลักษณะเช่นปีศาจร้าย พ่ออธิบายว่า: เวลานี้ ลิมทุกสิ่งในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ฟังสิ่งที่พ่อบอกลูกเท่านั้น อย่าได้ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย!... เวลานี้รับฟังพ่อผู้เดียวเท่านั้น เวลานี้พ่อมาเพื่อพาลูกข้ามฟากไป ลูกเป็นหมูนุ่มของพระเจ้า ลูกได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยปากดอกบัวของพระชาติดาบราห์มา ลูกๆ ทั้งหมดเป็นลูกที่ลูกนำมาเลี้ยง ท่านได้รับการเรียกว่าอติเทพ ท่านถูกเรียกว่ามหาวิระ ลูกๆ ก็เป็นมหาวิระเช่นกันที่ได้รับชัยชนะเหนือมายาด้วยพลังโยคะ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้ให้เพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายเต็มถาดแก่ลูก ท่านทำให้ลูกเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ผู้ที่ชิมชั๊บความรู้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ผู้ที่ไม่ชิมชั๊บความรู้ก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่ต่ำอย่างแน่นอน ลูกได้รับทรัพย์ที่มีค่าที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ มีเรื่องราวของอัลลาห์-อวาลดิน (อลาดินและตะเกียงวิเศษ) ลูกก็รู้เช่นกันว่าลูกไม่ขาดสิ่งใดที่นั่น พ่อให้มรดกแก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก แม้กระทั่งในขณะที่รับมรดกที่มี

ขีดจำกัด ผู้คนก็จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน: โอ้พระเจ้า! โปรดเมตตา! โปรดให้พร! ไม่มีใครรู้ว่าท่านจะให้อะไรแก่ลูก เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังทำให้ลูกเป็นนายของโลก มีการแสดงไว้ในรูปภาพเช่นกันว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา บราห์มากำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูกในรูปที่ธรรมดา เมื่อการก่อตั้งเกิดขึ้น ท่านจะลูกทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก ลูกไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่ ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนไปอยู่เบื้องหน้าซังก้าและพูดว่า “โปรดเติมเต็มอารมณ์ของเรา!” ดวงวิญญาณพูดว่า “ฉันยากจนจนแค่น! โปรดเติมเต็มอารมณ์ของฉัน! ทำให้ฉันเป็นเช่นนั้น!” ลูกมาที่นี่เพื่อเติมเต็มอารมณ์ของลูก ลูกพูดว่าลูกต้องการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา การศึกษานี้เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ใครต้องการจะไปสู่โลกเก่าใหม่? อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะไปสู่โลกใหม่ บางคนจะเข้ามาสู่โลกที่เก่า 25% จะมีบางสิ่งที่ขาดหายไปอย่างแน่นอน หากลูกให้แม่สาสน์ที่เล็กน้อยแก่ใครบางคนลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อย่างแน่นอน เวลานี้ทุกคนเป็นนายแห่งนรก ราชา ราชีนี และปวงประชาทั้งหมดคือผู้เป็นนายแห่งนรก ที่นั่น พวกเขามีกฎสองชั้น พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ทุกวันนี้ ไม่มีใครเชื่อในเรื่องศาสนา ศาสนาเทพได้จบสิ้นลงไปแล้ว ได้มีการจดจำว่า ศาสนาคืออำนาจ เนื่องจากการไม่เชื่อในศาสนา จึงไม่มีพลังใดหลงเหลืออยู่เลย พ่ออธิบายว่า ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน จากการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาลูก ได้กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา ลูกใช้ 84 ชาติเกิด ใช้ใหม่? เราคือบราห์มินที่ต่อมากลายเป็นเทพ และหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักรบ.. วงจรทั้งหมดเข้าไปในสติปัญญาของลูก เรายังคงวนต่อไปเรื่อยๆ ในวงจรของ 84 ชาติเกิดนี้ และเวลานี้เราต้องกลับบ้าน ไม่สามารถมีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไปที่นั่นได้ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ อัลลอยด์ปะปนกับทองคำ อัลลอยด์ไม่ปะปนกับเครื่องประดับเพชรพลอย นี่คือไฟของความรู้ที่อัลลอยด์ทั้งหมดจะถูกขจัดออกไป และลูกจะกลายเป็นทองคำแท้ และจากนั้นลูกจะได้รับเครื่องประดับเพชรพลอยที่สวยงาม เวลานี้ดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์และดังนั้นจึงล้มลงเบื้องหน้าผู้ที่บริสุทธิ์ เป็นดวงวิญญาณที่ทำทุกสิ่ง เวลานี้พ่ออธิบายว่า ลูกๆ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ และเรือของลูกจะข้ามฟากไป ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่อีกโลกใหม่ เวลานี้ขึ้นอยู่ด้วยความเพียรพยายามของลูกแต่ละคนว่าทำมากแค่ไหน จงเฝ้าแต่ให้คำแนะนำนี้แก่ทุกคน เหล่านั้นคือพ่อที่มีขีดจำกัดและผู้เดียวที่ไม่มีขีดจำกัด ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่พ่อมาเพื่อให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก ดังนั้นลูกต้องจดจำพ่อเช่นนี้ นักเรียนเคยล้มครูดของพวกเขาหรือไม่? อย่างไรก็ตามที่นี่ มายาทำให้ลูกลืมน้อยๆ ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก นี่คือการสนทนา พ่อพูดว่าเวลานี้อย่างตกลงไปในกิเลส! อย่าได้กลับมาสกปรก! เวลานี้ลูกต้องไปสวรรค์ โดยการกลับมาบริสุทธิ์เท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ที่บริสุทธิ์ พ่อให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก นี่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือ? เพียงกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดี๋ยวนี้อะไร หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ในเวลาใดลูกจะตกลงมา มีสิ่งล่อใจอย่างมาก โดยการเอาชนะตัณหาจะ ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกสามารถบอกพวกเขาได้อย่างชัดเจนว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้เป็นกูรูของโลกคือผู้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งโลก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน และได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เติมเต็มอารมณ์ของสติปัญญาของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายและกลับมาเจริญรุ่งเรือง อย่ายึดแสดง ความหยิ่งยะโสในรูปแบบใด

2. หลังจากการกลับมาที่มีค่าในการทำงานรับใช้แล้วอย่าได้กลายเป็นผู้ทรยศและก่อให้เกิดความเสียหายในงานรับใช้ หลังจากให้ทานแล้วลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก อย่ายึดมีความคิดที่จะนำกลับไป

พร: **พร:** ขอให้ลูกเป็นประภาคารแห่งแสงผู้ชี้ขจัดความมืดมิดออกไปโดยมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับแสงของพระเจ้า

ลูกมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับแสงของพระเจ้า เพียงแค่เปิดสวิทช์ของสำนักู้ของความเคารพตนเองโดยใช้ สายตรงและจะมีแสง ไม่ว่าเมฆที่พยายามที่จะบดบังแสงของพระอาทิตย์ดำมืดมากแค่ไหน เมฆเหล่านั้นก็จะกระจายไปเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ตัวลูกเองก็จะยังคงเป็นแสงอยู่เสมอ และลูกจะกลายเป็นประภาคารแห่งแสง ให้กับผู้อื่นด้วย

คติพจน์: มีความจริงใจในความพยายามของลูกกับตัวเอง และแล้วจากกระแสจิตของลูก มายาของผู้อื่นจะวิ่งหนีไป

อย่างรวดเร็ว

***** โอม ชานติ *****